

Nâng tầm trải nghiệm cùng phiên bản ngân hàng số OCB OMNI thế hệ mới

13:27 30/08/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Không chỉ sở hữu ưu điểm về tốc độ, tính bảo mật cao, phiên bản ngân hàng số OCB OMNI thế hệ mới vừa được Ngân hàng Phương Đông (OCB) ra mắt vào tháng 5/2024 còn được thị trường yêu thích bởi sự đa năng và tiện lợi với gần 200 tính năng được tích hợp chỉ trong một ứng dụng.

Với tính năng quản lý tài chính cá nhân hiệu quả và thông minh, giúp người dùng dễ dàng kiểm soát, theo dõi và tối ưu hóa chi tiêu theo thời gian. Theo đó, người dùng không phải đối mặt với các thách thức khi quản lý chi tiêu và chăm sóc “sức khỏe” tài chính bởi ngay trên OCB OMNI 4.0 đã có các biểu đồ trực quan, báo cáo tài chính theo tuần, tháng hoặc năm dựa trên dữ liệu lịch sử. Khách hàng chỉ cần truy cập vào mục “Tài chính cá nhân” là có thể theo dõi được các khoản chi tiêu của mình tháng này so với tháng trước, cùng với đó là thống kê dòng tiền một cách chi tiết.

Để giúp khách hàng không cần phải lo lắng về việc quên thanh toán hóa đơn hàng tháng vì bận bịu công việc, OCB OMNI 4.0 mang đến giải pháp lý tưởng, người bạn “trợ lý” đắc lực với tính năng Thanh toán hóa đơn tự động ưu việt: cài đặt tự động thanh toán các hóa đơn điện, nước, internet... hàng tháng mà không cần phải nhớ ngày thanh toán. Khách hàng hoàn toàn yên tâm khi giao dịch được mã hóa bảo mật cao và chủ động theo dõi, điều chỉnh theo nhu cầu.



Cùng với đó, tính năng tách giao dịch chuyển tiền Napas mang đến cho người dùng sự tiện lợi tối đa trong các giao dịch lớn. Giao dịch tiền online 24/7 mọi lúc, mọi nơi, chuyển khoản vượt mọi giới hạn trong thời gian siêu nhanh. Cụ thể, thực tế khi chuyển tiền liên ngân hàng, nhiều khách hàng đã từng gặp giới hạn phải chuyển khoản thường vì món tiền quá lớn. Tuy nhiên, với OCB OMNI 4.0, khi khách hàng chuyển tiền lớn sẽ được chia nhỏ thành nhiều lần với giá trị 490 triệu và phần dư, nhằm đảm bảo món tiền đó sẽ được chuyển nhanh 24/7 tới tay người nhận ngay tức thời.

Đồng thời, mức chuyển khoản lên tới 2 tỷ đồng/lần, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian khi chuyển khoản liên ngân hàng mà không phải lo lắng về phí giao dịch. Tính năng Chia sẻ biến động số dư của tài khoản cho người khác cũng giúp việc quản lý nguồn tiền vào đơn giản, tiện lợi và linh hoạt. Chủ tài khoản có thể cập nhật tức thì thông báo biến động số dư cho người được chia sẻ tối đa đến 50 người; Thêm, xóa người được chia sẻ thông báo dễ dàng; Thông tin số dư tài khoản của khách hàng hoàn toàn bảo mật.

Những ưu điểm của OCB OMNI 4.0 có thể kể đến như: Cập nhật tức thì thông báo biến động số dư cho người được chia sẻ tối đa đến 50 người; thêm, xóa người được chia sẻ thông báo dễ dàng; thông tin số dư tài khoản của khách hàng hoàn toàn bảo mật.

OCB OMNI 4.0 còn mang đến nhiều trải nghiệm mới, bao gồm tính năng đặc quyền quán quen,

giúp người dùng nhanh chóng tìm kiếm các địa điểm ăn uống, dịch vụ và tiện ích gần vị trí người dùng, đồng thời tận hưởng ưu đãi hấp dẫn từ OCB và các đối tác liên kết. Người dùng còn có cơ hội tìm hiểu các dịch vụ mở rộng trong không gian khám phá, với các ưu đãi và dịch vụ tài chính riêng biệt cho từng khách hàng. Ngoài việc gửi yêu cầu hỗ trợ và liên hệ hotline đã có trước đó, Trung tâm hỗ trợ được cải tiến toàn diện với đầy đủ nội dung để khách hàng dễ dàng tra cứu và sử dụng các tính năng trên ứng dụng ngân hàng số OCB OMNI 4.0 hiệu quả nhất.



Với những tính năng đa dạng được “thiết kế” theo từng nhu cầu của khách hàng, cùng với công nghệ bảo mật tối ưu, chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt, OCB OMNI 4.0 đã nhận được nhiều phản hồi tích cực về các tính năng mới và trải nghiệm mượt mà. Chị Loan Thảo (quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Phương thức thanh toán tự động giúp tôi tự động thanh toán hóa đơn định kỳ nhỏ lẻ mà không cần nhập đi nhập lại sau mỗi tháng”.

Cũng là một trong những người đầu tiên trải nghiệm dịch vụ trên OCB OMNI 4.0, anh Phú Kiên (Bình Dương) cho biết: “Mình khá ấn tượng với tính năng quản lý tài chính, nhờ vào đó mình có thể theo dõi các hạng mục chi tiêu cụ thể, hỗ trợ thống kê được nguồn tiền ra, vào theo từng tháng để có kế hoạch cho tương lai”.

Được biết, thời gian tới ngân hàng sẽ tiếp tục triển khai thêm nhiều tính năng mới trên OCB OMNI

4.0 nhằm đem đến cho khách hàng những trải nghiệm tối ưu và vượt trội.

Lan Chi

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/nang-tam-trai-nghiem-cung-phien-ban-ngan-hang-so-ocb-omni-the-he-moi>